



ด้านที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักบริหารกลาง โทร. ๐.๒๕๖๑.๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๑๔

๒๑๕๕๑

ที่ ทส ๑๖๐๑.๕/๑ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

- เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
- ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
- ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
- ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ด้วยกรมป่าไม้ได้รับแจ้งเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระยะเวลา ๑๙.๐๐ น. จึงขอส่งบัญชีรายชื่อผู้ร่วมพิธี มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ทุกหน่วยงานแจ้งผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อผู้ร่วมพิธีทราบและพิจารณาดำเนินการปฏิบัติในการเข้าร่วมพิธี ดังนี้

๑.๑ การแต่งกาย : ให้แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ ไม่ควรประดับสร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่างหู แหวน แบบแฟชั่น หากจะประดับให้ประดับแบบเรียบง่ายพอสมควร ไม่สวมแว่นตาดำ สุภาพสตรีกระโปรงยาวคลุมเข่า ผอมยาวให้รวบผมให้เรียบร้อย และไม่ทำสีผมแฟชั่น สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นปิดปลายเท้า กรณีสวมถุงน่องให้เป็นสีเดียวกับสีผิว

๑.๒ ผู้ร่วมพิธีให้ติดบัตรแสดงตนที่หน้าอกด้านซ้ายตลอดเวลาตามสีและที่นั่งซึ่งสำนักพระราชวังกำหนดไว้

๑.๓ ในขณะที่ร่วมพิธีและอยู่ในบริเวณพิธีให้ปิดโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ไม่ถ่ายภาพ ให้นั่งแบบสำรวม ไม่นั่งไขว่ห้าง ไม่พูดคุยหัวเราะเสียงดัง

๑.๔ การเข้าสักการะพระบรมศพ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่กรมวัง ทั้งนี้ ผู้ถวายเครื่องไทยธรรม จำนวน ๔ คน ผู้ที่นั่งบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จำนวน ๑๔ คน ให้นั่งพักรอที่เดินที่บริเวณกำแพงแก้ว เจ้าหน้าที่กรมวังจะเรียนเชิญขึ้นบนพระที่นั่งฯพร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติสำหรับผู้ร่วมปฏิบัติ และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีแล้วเจ้าหน้าที่กรมวังจะเชิญผู้เป็นเจ้าภาพที่นั่งบริเวณกำแพงแก้วทยอยขึ้นกราบพระบรมศพ

๑.๕ กรมป่าไม้...

๑.๕ กรมป่าไม้กำหนดเวลาออกจากกรมป่าไม้ หน้าอาคารเทียมมคมกฤษ เวลา ๑๖.๐๐ น. ให้ผู้มีรายชื่อมาเซ็นชื่อและขึ้นรถตามที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕.๓๐ น. ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเทียมมคมกฤษ

๒. ให้หน่วยงานจัดเตรียมรถตู้พร้อมพนักงานขับรถยนต์ตามบัญชีรถตู้สำหรับรับ-ส่งผู้บริหารและข้าราชการที่เข้าร่วมพิธี โดยให้พนักงานขับรถยนต์นำรถมาพร้อมกันที่บริเวณหน้าอาคารเทียมมคมกฤษ เวลา ๑๕.๐๐ น. เมื่อถึงบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทให้เข้าทางประตูวิมานเทเวศร์ จอดส่งบริเวณหน้าอาคารกองพระราชพิธี แล้วให้นำรถไปจอดรอที่บริเวณลานจอดรถทำราชวรดิฐ ถนนมหาธาตุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นายสมชัย มาเสถียร)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้

ใบแจ้งความประสงค์การเป็นเจ้าภาพพิธีกรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชื่อหน่วยงาน กรมป่าไม้

(๑๖) ลำดับที่	(๑๗) ชื่อหน่วยงานเจ้าภาพ	(๑๘) ชื่อ	(๑๙) วันที่	(๒๐) รอบเวลา	(๒๑) ชื่อประธานจุดธูปเทียน	(๒๒) ชื่อผู้ถวายเครื่องไทยธรรม จำนวน ๔ คน	(๒๓) ตำแหน่ง	(๒๔) ชื่อผู้ที่นั่งบนพระที่นั่งฯ จำนวน ๑๔ คน	(๒๕) ตำแหน่ง
				๑๙.๐๐ น.		นายชัชวาล สุวีระวัฒน์	อธิบดีกรมป่าไม้	นายสมศักดิ์ เร่งเพ็ชร	ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
						นายสมชัย มาเสถียร	รองอธิบดีกรมป่าไม้	นางอำมรพร ชุตติวงศ์กุล	ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
						นายประดอม คำวงศ์ไทย	รองอธิบดีกรมป่าไม้	นายจตุรชัย วรพงษ์ศรี	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
						นายเจศักดิ์ นันตะวงษ์	รองอธิบดีกรมป่าไม้	นายอรุณพล เจริญชันษา	ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
								นางนันทนา บุญยานันต์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
								นายธรรมบุญ อัครดิพนธ์	ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ
								นายธีติ วิสารรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
								นายสมชาย ประมพนาธิชัยมงคล	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
								นายสมศักดิ์ เรืองสมวงค์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่)
								นายสุเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)
								นายสมพงษ์ เรืองนิวัตติ์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)
								นายสุเทพ ปวงเรศวิทย์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
								นายมิตรชัย อานันทนสกุล	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)
								นายประยง ภาการ	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
								นายไพศาล ธนะเพิ่มมูล	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)
								นายจรงค์ ทรงรัตนพันธ์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
								นายชัชวาลย์ ลัดกสุต	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

(ลงชื่อ).....ผู้ประสานงาน

(นางสาวกัญฉกร ศิริอรุณนิรันดร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ ๐๘๑๖๖๗ ๕๗๗/๕

รายชื่อผู้เข้าร่วมเฝ้าฯเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (นั้งบริเวณกำแพงแก้ว)

๑. หน่วยงาน กรมป่าไม้

๒. รอบครั้งที่ ๖๔ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบเวลา ๑๙.๐๐ น.

๓. ผู้ประสานงาน

ชื่อ นางสาวจันทร์ สกุด ศิริอรุณนิรันดร์

ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑ ๖๖๗ ๕๗๗/๔

๔. การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ไร้ทุกข์

๕. รถออกจากกรมป่าไม้หน้าอาคารเทียมคมกฤต เวลา ๑๖.๐๐ น.

๖. ผู้ที่นั่งบริเวณกำแพงแก้ว จำนวน ๒๐๐ คน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
	หน้าห้องอปม.		
๑	นางศิริลักษณ์ จันทน์สุคนธ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
๒	นายณัฐพล เข็มนาถ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
๓	นายมาโนช อุ้นให้ผล	เจ้าหน้าที่ธุรการ	
๔	นายพจณู สิทธิกัน	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	
๕	นางสาวพจนีย์ พจนะลาวันย์	นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ	
	ห้องรองสมชัย		
๖	นายพิเชษฐ ชำเอี่ยม	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	
๗	นายสมภพ อุ้นใจ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	
๘	นายวิราวุธ บัวโรย	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	
	ห้องรองประลอง		
๙	นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	
๑๐	นางสาวบุษกร ประดิษฐ์เขียน	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	
	ห้องรองจเรศักดิ์		
๑๑	นายธนากร กิระติภควัต	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
๑๒	นางสาวสิริลักษณ์ สมเพชร	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
	สำนักการอนุญาต		
๑๓	นายจรัญ มากสมบูรณ์	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส	
๑๔	นายเอกธัช วรรณิภัก	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส	
๑๕	นางมารศรี แก้วปราณี	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	
๑๖	นางชุดิภาญจน์ สรรเสริญ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
๑๗	นายประเสริฐ จิระโรจน์ประภา	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส	
๑๘	นางสาวพิมพ์นิภา ระเริง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๑๙	นางสาวปาณิศา ณีฐฐภูมิ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๒๐	นางสาวรัตนา สอาดนิก	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
๒๑	นายอานนท์ กิระปริคานันท์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
๒๒	นางหทัยรัตน์ คำปวน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
	สำนักรับรองการป่าไม้		
๒๓	นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร	ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้	
๒๔	นางสาวนงนุช แซ่เจี๋ย	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
๒๕	นางสาวนิสภัทร์ ไต้บุตร	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๒๖	นางสาวอมรรัตน์ ศรีนิลพันธ์ุ	นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ	
	สำนักกฎหมาย		
๒๗	นายเพ็ญวิชัย ศรีชัย	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	
๒๘	นายณัฐพล โพธิ์ทอง	นิติกรชำนาญการ	
๒๙	นางสาวนันทฎกกร ทวีชีพ	นิติกรปฏิบัติการ	
๓๐	นางจิดฉัตร แก้วเชื่อนพันธ์ุ	นิติกรชำนาญการ	
	สำนักการจัดการประชุมชน		
๓๑	นายมีชัย ประชากุล	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
๓๒	นายโกวิท คงมี	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
๓๓	นางปราณี เจริญกรุง	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
๓๔	นายคมสัน เรืองฤทธิ์สารกุล	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
๓๕	นางสาวนันทภรณ์ กรเยี่ยม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	
๓๖	นางเสาวคนธ์ กิ่งพรหมเจริญ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
๓๗	นายชวลิต ศุภสาร	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
๓๘	นางสาวอนันตพร ดันเจริญ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
๓๙	นายชัยกลกร เลขโรจนพันธ์ุ	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	
๔๐	นางสาวพรพรรณ เจริญศรี	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	
๔๑	นายปรีชา กิ่งพรหมเจริญ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๔๒	นายเจษฎา พันสถา	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
๔๓	นางสาวเนตรชนก คงนุรัตน์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	
๔๔	นางสาวจารุณี เกตุชาติ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	
๔๕	นางสาวลักขณา ราธิวงศ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	
	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้		
๔๖	นายประเสริฐ วาณิชเจริญ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	
๔๗	นางสุวรรณา อ้าเผือก	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	
๔๘	นางมยุรี จิตต์แก้ว	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	
๔๙	นางสาวอรุณี ภูสุดแสง	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	
๕๐	นางวลัยพร สติติวิบูรณ์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	
๕๑	นางสาวณัฐภากร เสมสันต์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	
๕๒	นางนฤมล ภาณุภาพ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	
๕๓	นางวรรณพรณิ หิมพานต์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	
๕๔	นางลำอาง ทมอกขุนทด	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	
๕๕	นางชญาบุษ สัตถการณ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
๕๖	นางสาวพรทิพย์ เกตุสมบูรณ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๕๗	นางสาวณัฐพร แต่งหมี่	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๕๘	นางสาวพรณิ เต็นรุ่งเรือง	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	
๕๙	นางพรพิมล อมรโชติ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	
๖๐	นางสาววิรณา สมพีร์วงศ์	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	
๖๑	นายบังรักัน เชษฐสิงห์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	
	กลุ่มตรวจสอบภายใน		
๖๒	นางนิตยา ทัพพะรังสี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	
๖๓	นายสมศักดิ์ กิ่งกระโทก	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	
๖๔	นางมาริษา เขียมพวง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
	สำนักค่านป่าไม้		
๖๕	นายอลงกรณ์ เศรษฐเชื้อ	ผู้อำนวยการสำนักค่านป่าไม้	
๖๖	นายเมทธิ สิมันตร	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
๖๗	นายธนู ศรีวะโล	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	
๖๘	นายสุพล วิมลภาส	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส	
๖๙	นายนภดล สอนศรี	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	
	สำนักแผนงานงานและสารสนเทศ		
๗๐	นางลุมิตา หงนิพนธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๗๑	นายพินิจศักดิ์ กลิ่นมาลา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๗๒	นายทงศักดิ์ มนตรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
๗๓	นายธนวรรธน์ พงษ์เกิด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๗๔	นางสาวธันย์ชนก เจริญศรีทวีชัย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๗๕	นายพิทยา หาดชุม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
๗๖	นางจิระพงษ์ สัมผัสชัยมงคล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๗๗	นางสาวดุขฤ์ เรืองหิรินทร์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๗๘	นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
๗๙	นางสาวเอื้อใจรัช ทองดอนโพธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๘๐	นางสาวณัฐฤณี ปิ่นเนียม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
๘๑	นายคนภาธิป ชูแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	
๘๒	นายกันตธีร์ ศิริปิ่น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
๘๓	นางสาวจุฑารัตน์ บุญรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
๘๔	นางสาวสพินนา อ่อนพิง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
	สำนักความร่วมมือค่านป่าไม้ระหว่างประเทศ		
๘๕	นายสกลสิทธิ์ บุญเสริมสุข	ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือค่านป่าไม้ระหว่างประเทศ	
๘๖	นางสาวปิยะฉัตร ช่วยปลอด	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
๘๗	นางสาวศศิมา อาลี	นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ	
	สำนักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ		
๘๘	นายคณิต รัตนวัฒน์กุล	ผู้อำนวยการสำนักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ	
	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้		
๘๙	นายธีรวัฒน์ แสงกระจำ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	
๙๐	นายณัฐภูมิ อมรโชติ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
๙๑	นางจรรยาณา โพธิ์แท่น	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
๙๒	นางสาวภัทรา ม่วงเพชร	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	
๙๓	นางสาวพัชณัฐดา รุติตะเลิศวงศ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	
๙๔	นางสุภาพร แสงละออ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
๙๕	นายณัฐวุฒิ บุตรดี	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
๙๖	นางสาวนิฐนันท์ แสนอินอำนาจ	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	
๙๗	นายธีรวัฒน์ เคนมี	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	
๙๘	นายอุดมศักดิ์ สงวนศิริธรรม	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
๙๙	นางสาววรปรีชา พระวิวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๑๐๐	นางอรพินท์ ธนิบุญ	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	
	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร		
๑๐๑	นายปราโมท ทานวิไล	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑๐๒	นางประภัลสร กระจายศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๑๐๓	นางสาวลิตานันท์ จันทร์สมบูรณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๑๐๔	นางเพ็ญศรี สัพโส	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	
	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า		
๑๐๕	นายธีรพล ปัทมนิรันดรกุล	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
๑๐๖	นายดุสิต กมลพานิชย์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
๑๐๗	นายฉัตรชัย กาญจนะช	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
๑๐๘	นายเสริมยศย์ ชำนาญด้า	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	
๑๐๙	นายเสรี รัตนเย็นใจ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	
๑๑๐	นางสาววันนี ฉากะสิทธิ์นุกุล	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	
๑๑๑	นางสาววิภาพร คันธรส	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
๑๑๒	นางสาวศรีสุธา ทับจัน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	
๑๑๓	นางสาวปริยามันท์ เมืองแสน	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	
๑๑๔	นางอุษิตา บุญยอด	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
๑๑๕	นายศักดิ์สิทธิ์ ปลายสุวรรณ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
๑๑๖	นางสาวอังสนา ม่วงเกตุมา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	
	สำนักโครงการพระราชดำริฯ		
๑๑๗	นายวุฒิพันธ์ จุจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	
๑๑๘	นายมนพดล กุวิมล	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
๑๑๙	นายประเสริฐ ม่วงอยู่	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
๑๒๐	นายอิศรพงศ์ กุลไทย	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	
๑๒๑	นางสาววารารณ์ มากสวัสดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า		
๑๒๒	นางสาววารารณ์ จำปา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
๑๒๓	นายเกียรติศักดิ์ รักพอ	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	
๑๒๔	นางสาวเพลินพิศ นมพิจิตร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
๑๒๕	นางสาววิภาวี สิมสีปผล	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	
๑๒๖	นายพิษณุ ญนสมาน	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	
๑๒๗	นางสาวภัสราสร พรหมโชติ	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	
๑๒๘	นางบุญภา ชุมทอง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
๑๒๙	นางอรวรรณ จรุงรัตน์พักตร์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
๑๓๐	นางสาวศิริรัตน์ พัฒนสุพงษ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	
๑๓๑	นางสาวสุพัตรา พุ่งสงค์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	
๑๓๒	นางสาวจันทร์เพ็ญ เกษตรลีนธ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	
๑๓๓	นายวิโรจน์ ชาญเชิงพานิช	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	
๑๓๔	นายภูษิต ทิรัญพฤกษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส	
๑๓๕	นางสาวเครือมาส สุขพลอย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๑๓๖	นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
	สำนักบริหารกลาง		
๑๓๗	นางสาวถนอม ไม้บุญดิษฐ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	
๑๓๘	นางสาวสมฤดี แซ่ลิ้ม	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	
๑๓๙	ว่าที่ร้อยตรีณพดล เกษจันทร์	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	
๑๔๐	นางสาวสุชาดา เกษรเกิด	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑๔๑	นางสุวีรัตน์ นรรัตน์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๑๔๒	นางสุวิมล ถนอมเผ่า	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๑๔๓	นายไชยภาค พันธุ์ทอง	นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ	
๑๔๔	นางวิราภรณ์ สุทธิยุทธ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๑๔๕	นางวราภรณ์ ช่อมพวง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	
๑๔๖	นางสาวชญาอนุตม์ คงสมทอง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	
๑๔๗	นายเอกชัย เกื้อทอง	นิติกรชำนาญการ	
๑๔๘	ว่าที่ร้อยเอกมานพ นามไพร	นิติกรชำนาญการ	
๑๔๙	นายสุรชาติ บุญชูวงศ์	นายช่างภาพชำนาญงาน	
๑๕๐	นางสาวพัชรีนทร์ ทรัพย์เสถียร	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	
๑๕๑	นางสาวสุพิชชา อินทคง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๑๕๒	นางสาวอรสา บุญประเสริฐ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	
๑๕๓	นางสาววันธร ศรีอรุณนิรันดร์	นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ	
๑๕๔	นางสิริมาถ รบศรี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ	
	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)		
๑๕๕	นายอัษฎริยะ ลายประวัตติ	ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดิน	
๑๕๖	นายสุทธิศักดิ์ ก้อนแก้ว	ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่)		
๑๕๗	นายวราภรณ์ กิ่งก้อง	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
๑๕๘	นายโกศล พิมสาร	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	
	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)		
๑๕๙	นายบัญญัติ ชัดตะสังคะ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	
๑๖๐	นางสาววรรณกร สุรินทร์คำ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)		
๑๖๑	นายณฤทธิ์ ทิพย์มณฑา	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	
๑๖๒	นางสาวสมรัก เจนดี	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	
	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)		
๑๖๓	นายจำลอง อุทัยวัฒน์เดช	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	
๑๖๔	นายรัฐภาคย์ ศรีน้อย	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	
	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)		
๑๖๕	นายสุชุม มิตต์สสา	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)	
๑๖๖	นายนพดล อุทานนท์	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส	
๑๖๗	นายรัศมี นันทนิ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)		
๑๖๘	นายทวี แก้วภูมิแห่	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	
๑๖๙	นางบุปผาทิพย์ โชติพิณิจ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)		
๑๗๐	นายทนต์ศักดิ์ นนทกา	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	
๑๗๑	นายธีระ ใต้ประสิทธิ์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	
	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)		
๑๗๒	นายจำเลียง ด้วงนิล	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส	
๑๗๓	นายสมชาติ ด้วงประเสริฐ	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส	
	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)		

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑๓/๔	นายสุชาติ กัลยาวงศา	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)	
๑๓/๕	นายศรศักดิ์ วิริยะเอกกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส	
๑๓/๖	นายนริศ อาจัญญกรณ์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)		
๑๓/๗	นายจักรินทร์ ศรีเสน	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	
๑๓/๘	นายจตุพร พัดชู	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)		
๑๓/๙	นายประสาร เปรมปรีดี	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	
๑๔๐	นายสมพร เพชรทองเกลี้ยง	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส	
๑๔๑	นายमारยาท หับเที่ยง	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)		
๑๔๒	นายเจษฎา เจษฎากินันท์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
๑๔๓	นายไพโรจน์ นัครา	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (สาขาแพร์)		
๑๔๔	นายนิทรต เวชวินิจ	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร์	
๑๔๕	นายจ๋านงค์ สุดันธมาลา	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส	
	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (สาขานครสวรรค์)		
๑๔๖	นายประชัย คำมาบุตร	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขานครสวรรค์	
๑๔๗	นายสมศร พรหมมา	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส	
	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สาขาพิษณุโลก)		
๑๔๘	นายเจน ทาฟอง	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
๑๔๙	นายจิตรพล ไทยภักดี	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (สาขานครพนม)		
๑๕๐	นายวีระ มานิสสรณ์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม	
๑๕๑	นายศึกษาพร สุนทรเกตุ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (สาขาอุบลราชธานี)		
๑๕๒	นายสุบัญญัติ เทียนคำ	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี	
๑๕๓	นายวัฒน์นะ สารรัตน์	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส	
	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (สาขาปราจีนบุรี)		
๑๕๔	นายธวัชชัย วิจิตรวงษ์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ สาขาปราจีนบุรี	
๑๕๕	นางสาววีรสุดา อัครพงษ์ภิญโญ	นักวิชาการเผยแพร่	
	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (สาขาเพชรบุรี)		
๑๕๖	นายปรีชา แสงเทียน	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	
๑๕๗	นายอนันต์ ไม้แก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	
	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (กระบี่)		
๑๕๘	นายบุญสืบ สมัครราช	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส	
	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สาขานราธิวาส)		
๑๕๙	นายชาติวี วัชรเมธีจติก	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส	
๒๐๐	นายบุญเสริม พรหมเสนะ	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	

บัญชีรถตู้สำหรับรับ-ส่งผู้บริหารและข้าราชการที่เข้าร่วมพิธีฯ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

ลำดับที่	ทะเบียน	พนักงานขับรถ	หน่วยงาน
๑	ฮจ ๒๑๒๔ กทม.	นายนิวัฒน์ เหมือนทอง	ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายประลอง ดำรงค์ไทย)
๒	ฮจ ๒๑๒๓ กทม.	นายกฤษณะ จีระบุตร	ห้องผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ เร่งเพียร)
๓	ฮฉ ๑๘๗๔ กทม.	นายฉัตรชัย ประสงค์เงิน	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๔	๔๑-๖๔๙๖ กทม.	นายรังสรรค์ ชุมชอบ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๕	ฮช-๘๓๓๕ กทม.	นายสิทธิพัฒน์ ภูโต	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๖	ฮฉ ๗๙๓๑ กทม.	นายสมเกียรติ เสนานุช	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
๗	ฮน ๖๓๒๒ กทม.	ว่าที่ ร.ต. อภิเดช มณีฉาย	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๘	ฮว ๑๖๙๓ กทม.	นายสุราษฎร์ นาคปณศา	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๙	ฮภ ๖๑๘๐ กทม.	นายวิรัช โมลา	สำนักจัดการป่าชุมชน
๑๐	ฮล ๔๓๙๑ กทม.	นายธีระศักดิ์ จีระพงษ์	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
๑๑	ฮฉ ๒๘๗๑ กทม.	นายสุรัตน์ วัฒนบุญาน	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
๑๒	ฮต ๑๕๔๕ กทม.	นายสมภพ โพธิ์วรรณ	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
๑๓	ฮจ ๒๑๒๒ กทม.	นายมงคล ประดิษฐ์ผล	สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๑๔	ฮช ๒๔๖๘ กทม.	นายอนุชา ชาญภัทรฤทธิ์	สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๑๕	ฮล ๑๓๘ กทม.	นายวันเฉลิม กานโต	สำนักรับรองการป่าไม้
๑๖	ฮจ ๒๑๒๐ กทม.	นายปิยะ ปานศิริ	สำนักการอนุญาต
๑๗	ฮจ ๕๐๘๔ กทม.	นายกิตติศักดิ์ เวรุณารักษ์	สำนักบริหารกลาง
๑๘	ฮจ ๙๗๒ กทม.	นายวิศพล ธีระพัฒน์รักษ์	สำนักบริหารกลาง
๑๙	ฮน ๖๓๒๓ กทม.	นายณัฐพงษ์ ภูสาย	สำนักบริหารกลาง
๒๐	ฮต ๙๔๘๙ กทม.	นายสุพล ยะโสภณ	สำนักบริหารกลาง
๒๑	ฮจ ๒๐๙๙ กทม.	นายอำพน นาคพงษ์	สำนักบริหารกลาง
๒๒	ฮจ ๒๐๙๗ กทม.	นายชุมพล มั่นคง	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
๒๓	ฮจ ๒๑๐๕ กทม.	นายไชยยันต์ กรุณา	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)
๒๔	ฮจ ๒๐๙๘ กทม.	นายอำพร แสนสุข	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

หมายเหตุ ๑. การแต่งกาย เครื่องแบบชุดกาเกี /เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีดำ หรือเสื้อชาฟารีสีดำ

๒. พนักงานขับรถนำรถมาพร้อมกันที่บริเวณหน้าอาคารเทียมมคมกฤส เวลา ๑๕.๐๐ น.